



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/ ๐๓๗/๓

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ รวม ๗ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพ์ระนิดย์)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ประจำวันที ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กทม.สร้างสวนเฉลิมพระเกียรติฯ เขตบางบอน เพิ่มพื้นที่สีเขียวฝั่งธนบุรี	innnews thaipost siamrath facebook.com/ thaipost facebook.com/ siamrath	- พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก “ผู้ว่าฯ อัศวิน” ระบุ กทม.ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่อง จาก ๖ ตร.ม./คน เป็น ๗.๓๐ ตร.ม./คน ตั้งแต่ปี ๕๙-๖๔ ได้สร้างสวนสาธารณะ ๘ สวน มีทั้งสวนขนาดเล็กอย่าง Pocket Park เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจในเมืองและสวนขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ ๑๐๐ ไร่ อยู่ในพื้นที่ของสำนักน้กงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ หรือสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ เขตบางบอน โดยมีชื่อเรียกว่า “สวน ๙ เนิน เดินตามรอยพ่อ” ซึ่งนำโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่ ๙ จำนวน ๙ โครงการ มาเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบสวน ได้แก่ โครงการแก้มลิง โครงการบำบัดน้ำด้วยวิธีธรรมชาติ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่า โครงการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ดิน โครงการเกษตรผสมผสาน โครงการเกษตรประณีต และโครงการปลูกพืชพลังงาน นอกจากนี้ กทม.ยังคงเดินหน้าพัฒนาเพิ่มพื้นที่สีเขียวต่อไป โดยก่อสร้างสวนสาธารณะจากพื้นที่ว่างเปล่าให้ประชาชนใช้ประโยชน์พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกายและพบปะสังสรรค์	<u>ด้านบวก</u> - ดำเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ ให้ประชาชนได้ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และพบปะสังสรรค์	- สำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการก่อสร้างสวนสาธารณะ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกายและพบปะสังสรรค์
๒	กทม.เปิดศูนย์การเรียนรู้ทักษะอาชีพของคนพิการที่โรงเรียนฝักอาชีพรวม. (หนองจอก)	แนวหน้า เดลินิวส์ ข่าวสด khaosod naewna innnews dailynews	- นายสกลธี ภัททิยกุล รว.กทม. กล่าวหลังเปิดศูนย์การเรียนรู้ทักษะอาชีพของคนพิการ ที่โรงเรียนฝักอาชีพรวม. (หนองจอก) ว่า กทม.มีนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เสริมสร้างให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดการเหลื่อมล้ำ โดยพยายามส่งเสริมให้มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการอย่างเพียงพอ และสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งสำนักพัฒนาสังคม (สพส.) ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทักษะอาชีพของคนพิการ ที่โรงเรียนฝักอาชีพรวม. (หนองจอก) โดยเปิดหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพตามความเหมาะสมให้กับผู้พิการ นำไปต่อยอดสร้างอาชีพให้ตนเองและครอบครัว หรือสามารถสมัครเข้าทำงานในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับผู้พิการ ก่อให้เกิดความมั่นคงในการดำรงชีวิต สามารถพึ่งพาตนเองและเป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้น อีกทั้งอาชีพด้านการเกษตรยังช่วยสร้างเสริมให้ผู้พิการมีสุขภาพกายและ	<u>ด้านบวก</u> - ยกย่องคุณภาพชีวิตของประชาชน เสริมสร้างให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถหารายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว	- สำนักพัฒนาสังคมและสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การเปิดหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพตามความเหมาะสมให้กับผู้พิการที่โรงเรียนฝักอาชีพรวม. (หนองจอก) และการดำเนินงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเปราะบางในกรุงเทพฯ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>สุขภาพใจที่ดี</p> <p>- ศูนย์การเรียนรู้ทักษะอาชีพของคนพิการดังกล่าวจัดตั้งขึ้น เพื่อให้ความรู้ทักษะอาชีพแก่คนพิการได้อย่างทั่วถึงและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ไม่เป็นภาระต่อสังคม โดยจัดฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับคนพิการ ๕ วิชา ได้แก่ หลักสูตรการผลิตเห็ดนางฟ้า เห็ดโคนน้อย หลักสูตรการออกแบบเว็บไซต์ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเครื่องตัดตามสมัยนิยม และหลักสูตรการเพาะต้นอ่อนพืชออร์แกนิก</p>		
๓	<p>กทม.จับมือ ๒๑ หน่วยงาน รัฐ-เอกชน ร่วมแก้ปัญหาฝุ่นละอองนำร่องโครงการ “อากาศสะอาดเขตปทุมวัน”</p>	<p>มติชน ข่าวสด เดลินิวส์ posttoday innews matichon mgronline banmuang m๒fnews innnews thailandplus twitter.com/PostToday</p>	<p>- นายชาติรี วัฒนเขจร รป.กทม. กล่าวหลังเปิดโครงการอากาศสะอาดเขตปทุมวัน ซึ่ง กทม.ดำเนินการร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) พร้อมทั้งร่วมเป็นพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกพิษทางอากาศเขตปทุมวัน ตามโครงการอากาศสะอาดเขตปทุมวัน ร่วมกับอีก ๒๐ หน่วยงาน เพื่อสร้างความร่วมมือพัฒนาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นฟูอากาศสะอาดกลับคืนสู่พื้นที่เขตกรุงเทพฯ อย่างเร่งด่วนว่าโครงการอากาศสะอาดเขตปทุมวัน ได้ต่อยอดจากโครงการถนนอากาศสะอาดของ กทม. เดิมสำนักงานเขต ๕๐ เขต ได้คัดเลือก ๕๐ ถนน เพื่อสร้างเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาหมอกพิษทางอากาศ สำหรับโครงการอากาศสะอาดเขตปทุมวัน เกิดขึ้นโดยความร่วมมือของสำนักงานเขตปทุมวัน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่าย ในการร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกพิษทางอากาศในเขตกรุงเทพฯ โดยนำแนวคิดของเขตควบคุมมลพิษต่ำ (Low Emission Zone) ที่มีต้นแบบจากลอนดอน ประเทศอังกฤษ มาประยุกต์ใช้ นำร่องโครงการในเขตปทุมวัน เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพ โดยสร้างความร่วมมือในการตรวจสอบสภาพรถที่อาจปล่อยมลพิษทางอากาศ รวมถึงเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส่งเสริมการใช้รถสาธารณะพลังงานสะอาดที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกพิษทางอากาศในพื้นที่กรุงเทพฯ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสนับสนุนการทำงานร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการปัญหาหมอกพิษทางอากาศนำไปสู่การพัฒนากรุงเทพฯ ให้เป็นมหานครที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน</p>	<p>- สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกพิษทางอากาศในพื้นที่กรุงเทพฯ ตามโครงการอากาศสะอาดเขตปทุมวัน</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๔	รร.สังกัด กทม. ใช้หลัก ๔ ON สอนนักเรียน ช่วงสถานการณ์ โควิด 19 เน้นใช้ Thailand Learning เสริมความรู้ หลังเรียน ออนไลน์	siamrath mofnews	<p>- นายเกรียงไกร จงเจริญ ผอ.สำนักงานการศึกษา (สนศ.) กทม.กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ตั้งแต่ปี ๖๓ สนศ.มีนโยบายจัดการเรียนการสอนนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม.ตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้หลัก ๔ ON ซึ่งประกอบด้วย (๑) Online การเรียนผ่านทางสื่อต่าง ๆ (๒) On Scholl Line ผ่านไลน์กลุ่มของโรงเรียน (๓) On Hand ส่งเอกสารให้ผู้ปกครองมารับไปให้บุตรหลาน แล้วส่งกลับมาที่โรงเรียนและ (๔) On Site การเดินทางมาเรียนด้วยตนเอง ซึ่งในปี ๖๓ สามารถเปิดได้เพียงช่วงเดียว เป็นการสลับวันเรียน แต่ในปี ๖๔ จะเป็นการเรียนแบบ Online และ On School Line เท่านั้น โดย สนศ.ได้สนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำหรับโรงเรียน</p> <p>- ความร่วมมือในโครงการ www.thailandlearning.org ซึ่งเป็นเว็บพอร์ทัลรวบรวมแหล่งเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ที่จัดทำโดยมูลนิธิเอเชียฯ ร่วมกับสถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย เกิดจากความต้องการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย โดยเริ่มต้นจากการทำงานวิจัยร่วมกัน ซึ่ง สนศ.ร่วมกับสำนักงานเขตจวมทอง ได้คัดเลือกโรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) เขตจวมทอง กทม. เข้าร่วมในโครงการฯ โดยนำ Thailand Learning เข้ามาจัดกิจกรรมให้ครูและนักเรียนได้รู้จักช่องทางแสวงหาความรู้เพิ่มเติม ให้เกิดความตื่นตัวในการแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่ไม่สามารถเปิดโรงเรียนได้ เมื่อจบโครงการฯ ไปแล้วยังมีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง จนได้รับความสนใจจากโรงเรียนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เดินทางมาศึกษาดูงาน จึงขอแนะนำโครงการฯ นี้ให้กับครูและนักเรียน เพราะมีประโยชน์ทั้งในด้านการเรียนการสอน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้การศึกษาได้ผ่านพ้นวิกฤติในช่วงที่ไม่สามารถเปิดโรงเรียนได้</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัด กทม.ตามความเหมาะสมในช่วงการแพร่ระบาดโควิด 19 เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา</p> <p>- ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนและการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมของนักเรียนในช่วงสถานการณ์โควิด 19</p>	<p>- สำนักงานการศึกษา และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัด กทม.ตามความเหมาะสมในช่วงการแพร่ระบาดโควิด 19 รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนสังกัด กทม.ตามโครงการ www.thailandlearning.org เพื่อให้ครูและนักเรียนสามารถแสวงหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง</p>
๕	กทม.เน้นย้ำดูแลเป็นพิเศษในกลุ่มเปราะบาง ป้องกัน	ryt& infoquest innews	<p>- นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผอ.สำนักงานแพทย์ (สนพ.) กทม. กล่าวถึงการป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 ในกลุ่มเปราะบางว่า กทม.โดย สนพ.ได้เน้นย้ำสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการเว้นระยะห่างของคนในครอบครัวที่มีสมาชิกอยู่รวมกันหลายคน โดยแนะนำให้มีความสำคัญกับการดูแลเป็นพิเศษ หากมีกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ทั้งโรคเบาหวาน ความดัน หรือผู้ป่วย</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- เน้นย้ำสร้างความเข้าใจ การป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง เพื่อลดการป่วยหนัก</p>	<p>- สำนักงานแพทย์ สำนักงานอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การเน้นย้ำสร้างความเข้าใจ การป้องกันการแพร่ระบาด</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	การติดเชื้อ โควิด 19		ติดเชื้อ ผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก ควรแบ่งพื้นที่เป็นมุมเฉพาะ แยกออกมาจากบุคคลอื่นให้มีพื้นที่ส่วนตัว เพื่อป้องกันการติดเชื้อ เนื่องจากกลุ่มเปราะบางเมื่อได้รับเชื้อแล้ว จะมีอาการรุนแรงกว่ากลุ่มที่แข็งแรงและอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต สำหรับพื้นที่ส่วนกลางของชุมชน เน้นย้ำเรื่องการทำความสะอาดคัดแยกขยะ โดยเฉพาะขยะอันตราย ขยะติดเชื้อ หากจัดการได้ดีจะช่วยลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค ทั้งนี้ ขอความร่วมมือภาคประชาชน ภาคประชาสังคม เคร่งครัดมาตรการป้องกันโรคอย่างสูงสุด นอกจากนี้ กำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for Covid-19) เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ขณะเดียวกันได้รณรงค์ให้ทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มเปราะบางเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ครบโดสให้ได้มากที่สุด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ลดการป่วยหนัก และลดการเสียชีวิต	และการเสียชีวิต	โควิด 19 แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางเพื่อลดการป่วยหนักและการเสียชีวิต รวมถึงการรณรงค์ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้ครบโดส
๖	นายกรัฐมนตรี ห่วงใย การแพร่ระบาด โควิด 19 ช่วงตรุษจีน กำชับเจ้าหน้าที่ ดูแลอย่างรัดกุม	ข่าวสด มติชน ไทยโพสต์ แนวหน้า ไทยรัฐ เดลินิวส์ khaosod matichon mgroonline thaipost naewna thairath dailynews	- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงกลาโหม แสดงความห่วงใยต่อเทศกาลตรุษจีนที่จะมาถึง โดยกำชับให้ทุกส่วนราชการต้องมีมาตรการที่เด็ดขาดและรัดกุมมากขึ้น จัดชุดตรวจ สายตรวจ เข้าตรวจบริเวณพื้นที่ที่จัดงานเช่นไหว้ดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขครบถ้วนหรือไม่ หากไม่ครบต้องยุติ ปิด หรือยกเลิกการจัดงาน โดยให้ดำเนินการอย่างเข้มงวด รวมทั้งการทำความสะอาดสถานที่ต่าง ๆ ที่มีการจัดรวมคน ต้องทำความสะอาดพื้นที่ที่จะจัดงานให้เห็นอย่างชัดเจนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - ขณะเดียวกันต้องมีมาตรการบริเวณทางเข้า-ออก การตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วย ATK หากพบไม่ปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐ เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่จะต้องรับผิดชอบ รวมถึงหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบต้องได้รับโทษทางวินัย หากปล่อยปละละเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานประกอบการที่เปิดอย่างผิดกฎหมาย มีการเล่นการพนัน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฝ่ายความมั่นคง หน่วยงานในสังกัดทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบ เนื่องจากการรวมคนจำนวนมาก หรือการจัดงานที่มีการรวมคนมีความเสี่ยงสูง ซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐระดับปฏิบัติต้องมีความเข้าใจ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเสียสละและอดทน	<u>ด้านบวก</u> - ตรวจสอบและให้คำแนะนำแก่ผู้ดูแลศาสนสถาน ที่จัดงานเช่นไหว้ หรืองานประเพณีทางศาสนาในช่วงเทศกาลตรุษจีน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19	- สำนักอนามัย สำนักงานเทศกิจ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ การเข้มงวดตรวจสอบและให้คำแนะนำแก่ผู้ดูแลศาสนสถาน ที่จัดงานเช่นไหว้ หรืองานประเพณีทางศาสนาในช่วงเทศกาลตรุษจีน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 รวมทั้งการป้องกันอุบัติภัยต่าง ๆ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๗	นายกรัฐมนตรี กำชัย ทุกหน่วยงาน เตรียมพร้อม รับเปิดประเทศ/ ย้ำ “สายด่วน” ต้องพร้อม ให้ข้อมูล ประชาชน	มติชน แนวหน้า mgronline naewna thejournalistclub	<p>- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงกลาโหม กล่าวย้ำในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ขอให้ทุกกระทรวงและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแผนการเปิดประเทศที่เตรียมไว้ทั้งกระทรวงสาธารณสุข การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงมหาดไทย และ ศปก.ศบค.ต้องยกระดับการปฏิบัติการให้ครอบคลุมตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางอย่างเคร่งครัด หากมีการปล่อยปะละเลยจะต้องถูกดำเนินการทางวินัย โดยเฉพาะการปล่อยให้มีการเปิดสถานที่ท่องเที่ยวกลางคืนโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือกระทำผิด พรก.ฉุกเฉินฯ</p> <p>- นายกรัฐมนตรียังได้กำชับถึงความพร้อมและประสิทธิภาพของสายด่วนในการรับแจ้ง ปกป้องระบบการรักษาและการตรวจในความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีการประสานส่งต่อข้อมูลอย่างแน่นแฟ้น เพื่อลดความกังวลของประชาชนให้ได้มากที่สุด รวมถึงให้มีการสื่อสารทำความเข้าใจ เพื่อสร้างความร่วมมืออย่างจริงจังกับทุกภาคส่วน ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย มีความเสียสละ อดทน ร่วมมือกันทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคธุรกิจเอกชน</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ยกย่องการปฏิบัติการตามแผนเปิดประเทศ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กทม.</p> <p>- เพิ่มประสิทธิภาพสายด่วน ๑๖๖๙ ศูนย์แพทย์ฉุกเฉิน กทม. และสายด่วนโควิด (EOC) กทม. ทั้ง ๕๐ เขต เพื่อประสานรับส่งผู้ป่วยโควิด 19 เข้าสู่ระบบการรักษาโดยเร็ว</p>	<p>- สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนักเทศกิจ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การยกระดับการปฏิบัติการตามแผนเปิดประเทศ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และการเตรียมความพร้อมและเพิ่มประสิทธิภาพ สายด่วนในการประสานรับส่งผู้ป่วยโควิด 19 เข้าสู่ระบบการรักษาของ กทม.</p>

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์